

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1) ข้อมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสามารถ ประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุ เป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของชาติและประชาชน - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตการปฏิบัติงาน ที่เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยม ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย มีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ - ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	20,000	12,840	เริ่ม 12 กันยายน 2566 สิ้นสุด 12 กันยายน 2566
2	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลรอบเมือง	ดำเนินการแล้วเสร็จ - สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ชุมชนได้ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำมาบูรณาการในการ พัฒนาพื้นที่ตำบล - ผู้เข้าอบรมมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความก้าวหน้าเท่าเทียมกับหน่วยงานอื่น -ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการของชุมชนต่างๆ ในด้านการจัดการ ในชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและเรียนรู้ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มขึ้น	168,000	132,960	เริ่มวันที่ 14 กันยายน 2566 และวันที่ 21-22 กันยายน 2566

2) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

ที่	ประเภทตำแหน่ง	ระดับ	กรอบอัตรากำลัง (จำนวน)	การครองตำแหน่ง (จำนวน)	หมายเหตุ
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น					
1	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กลาง	1	1	
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น					
	ระบุตำแหน่งที่จัดอยู่ในประเภทอำนวยการท้องถิ่น เช่น				
2	หัวหน้าสำนักปลัด	ต้น	1	1	
3	ผู้อำนวยการกองคลัง	ต้น	1	1	
4	ผู้อำนวยการกองช่าง	ต้น	1	1	
5	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ต้น	1	1	
6	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ต้น	1	1	
ตำแหน่งประเภทวิชาการ					
7	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	1	1	
8	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	1	1	
9	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	1	1	
10	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	1	1	
11	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	1	1	
12	ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ	คศ.2	1	1	
ตำแหน่งประเภททั่วไป					
13	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	1	1	
14	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชำนาญงาน	1	1	
15	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	1	1	
16	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง/ชง	1	1	

ที่	ประเภทตำแหน่ง	ระดับ	กรอบอัตรากำลัง (จำนวน)	การครองตำแหน่ง (จำนวน)	หมายเหตุ
17	นายช่างไฟฟ้า	ปง/ชง	1	1	
18	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	1	1	
พนักงานจ้างตามภารกิจ					
19	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	
20	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	1	1	
21	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)	-	1	1	
22	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	
พนักงานจ้างทั่วไป					
23	คนงานทั่วไป	-	2	2	
รวม			24	24	

ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง

ที่	รายการ	จำนวน(คน)
1	<u>การลาออก</u> -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานครู -พนักงานจ้าง	- - 1
2	<u>การเกษียณอายุราชการ</u> -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานครู -พนักงานจ้าง	- - 1
3.	<u>การเสียชีวิต</u> -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานครู -พนักงานจ้าง	- - -
4.	<u>การปลดออก/ไล่ออก/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน</u> -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานครู -พนักงานจ้าง	- - -
	รวม	2

การบรรจุและแต่งตั้ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 2 คน ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน(คน)	หมายเหตุ
1	<u>บรรจุแต่งตั้ง/ส่งจ้างและแต่งตั้ง (พนักงานจ้าง)</u> -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานครู -พนักงานจ้าง	- - 1	นางสาวภิชยาดี สิงห์คำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566
2	<u>รับโอน</u> -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานครู	1 -	นางสาววิรัชตร เปล่งวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566
3	<u>ให้โอน</u> -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานครู	- -	
4	<u>ย้าย</u> -พนักงานส่วนตำบล -พนักงานครู	- -	
	รวม	2	

3) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ / หลักสูตร	สถานที่	ระยะเวลา	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)	รายละเอียด
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	28-30 เมษายน 2566	1	นางอรรณพ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล
2	หลักสูตร “การจัดทำแผนท้องถิ่น”	ฝึกอบรมระบบ E-learning	23 มิถุนายน 2566	1	นางจันทิมา แคล้วโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3	หลักสูตร “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	ฝึกอบรมระบบ E-learning	23 มิถุนายน 2566	1	นายปฏิภาณ แจ่มยุบล นักวิชาการสาธารณสุข
4	หลักสูตร “การจัดการภาครัฐแนวใหม่”	ฝึกอบรมระบบ E-learning	23 มิถุนายน 2566	1	นางสุภา ตันเบ็ด หัวหน้าสำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรม”เจาะลึกการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปลูกสร้าง การอุทธรณ์ภาษี การเร่งรัดภาษี วิธีการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อห่างไกลจากหน่วยตรวจสอบการเตรียมพร้อมเพื่อจัดทำข้อมูลภาษีในระบบ L tax online	โรงแรมเจริญโอทีล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	7-9 กรกฎาคม 2566	3	นางจิรวรรณ งามประเสริฐเดชา ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสุพิน สมบูรณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวภิชยาดี สิงห์คำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6	หลักสูตร “การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบระบบข้อมูลรับจ่าย การบันทึกสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาสะสม การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Laas	โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	3-5 กันยายน 2566	4	นางสาววิรัชต์ เปล่งวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวสุพิน สมบูรณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ที่	โครงการ / หลักสูตร	สถานที่	ระยะเวลา	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)	รายละเอียด
					นางจีรวรรณ งามประเสริฐเดชา ผู้อำนวยการกองคลัง นางนิตยา ผดุงพล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7	หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 10	โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน กรุงเทพฯ	6-25 พฤศจิกายน 2565	1	นางสาวพัชณัท เจริญภูมิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
8	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”การบันทึกสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาสะสม การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีโดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติของหน่วยงานภายใต้สังกัดโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖	โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	3-5 กันยายน 2566	2	นางสาวสุวรรณา มิตรศิลา เจ้าพนักงานธุรการ นางเถลิงศรี ต่อสกุล ครู
9	โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณี ป.ป.ช. ป.ป.ท. หรือ สตง.ข้อมูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของอปท.และสมาชิกสภาท้องถิ่น	โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	27-29 ตุลาคม 2566	1	นางสาวสุชาดา วิสุทธิเชื้อ

ปัญหา / อุปสรรค

ในการสรรหาพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนในบางตำแหน่ง บัญชี ก.สท.หมด หรือไม่มีพนักงานส่วนตำบลติดต่อขอโอน เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรสรรหาหรือขอใช้บัญชี ก.สท. กรณีพนักงานส่วนตำบลว่างลงหรือมีการโอน หรือกำหนดตำแหน่งใหม่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน